

สถานการณ์ในโลกขณะนี้กำลังดำเนินไปในทิศทางที่มืด โลกกำลังมุ่งหน้าสู่หายนะครั้งใหญ่ โดยมีสงครามเกิดขึ้นทั่วโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกระสุนยูเรเนียมที่หมดลงซึ่งก่อให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ด้วยความเกลียดชังทั่วโลกระหว่างประเทศ การทำลายล้างระบบนิเวศทั่วโลก โรคภัยทั่วโลก อาชญากรรมทั่วโลก และการผิดศีลธรรมทั่วโลก

การแพทย์หรือศาสนาสามารถช่วยโลกจากหายนะครั้งใหญ่ได้หรือไม่?

โดย จอร์จ วิธัคส์

(ตอบบทความในวารสาร LINKS ฉบับธันวาคม 2542)

ผมยังต้องการขยายความ: ความสำคัญของข้อมูลในการสร้างจิตสำนึกของพิภพโลก

สถานการณ์ในโลกขณะนี้กำลังดำเนินไปในทิศทางที่มืด โลกกำลังมุ่งหน้าสู่หายนะครั้งใหญ่ โดยมีสงครามเกิดขึ้นทั่วโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกระสุนยูเรเนียมที่หมดลงซึ่งก่อให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ด้วยความเกลียดชังทั่วโลกระหว่างประเทศ การทำลายล้างระบบนิเวศทั่วโลก โรคภัยทั่วโลก อาชญากรรมทั่วโลก และการผิดศีลธรรมทั่วโลก

คำถามคือ: จะทำอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนทิศทางของวิถีแห่งการทำลายล้างดังกล่าวได้หรือไม่?

การวิเคราะห์ได้ข้อสรุปว่ามีระดับของจิตสำนึกของพิภพโลก เช่นเดียวกับด้านมืดของจิตสำนึกของเราที่เราเรียกว่าจิตใต้สำนึกของพิภพโลก ผู้ที่เข้าใจวิธีการสร้างระดับของจิตสำนึกเหล่านี้และการทำงานของมันสามารถบงการมัน และครองโลกได้ และนำไปสู่การทำลายล้าง

วิธีเดียวที่มนุษยชาติจะได้รับการยกเว้นจากการทำลายล้างโดยสิ้นเชิงคือการเข้าสู่สภาวะจิตสำนึกที่สูงขึ้นซึ่งอยู่เหนือสถานการณ์ปัจจุบันผ่านข้อมูลและความเข้าใจที่ถูกต้อง

การฝ่าฝืนกฎจักรวาล

มนุษย์เป็นเพียงตัวเชื่อมเล็กๆ ในห่วงโซ่รูปแบบและพลังงานอันไม่มีที่สิ้นสุดตั้งแต่พิภพเล็กไปจนถึงมหภาค รูปแบบและเอกลักษณ์ทั้งหมดนี้กำหนดกฎไม่ทางใดก็ทางหนึ่งให้กับมนุษย์ซึ่งกลายเป็นสนามเด็กเล่นสำหรับความซับซ้อนอันไม่มีที่สิ้นสุดเหล่านี้

แน่นอนว่าเราไม่ได้ตระหนักถึงกฎทั้งหมดที่เราดำเนินชีวิตอยู่ มีกฎของไวรัสและจุลินทรีย์ ความสมดุลอันละเอียดอ่อน ที่ชีวิตของเราขึ้นอยู่กับมัน เช่นเดียวกับกฎของอวกาศที่จิตใจมนุษย์ยังไม่รู้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอน คือ การเพิกเฉย ต่อต้าน หรือไม่ใส่ใจกฎเหล่านี้โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนั้นไม่ควรทำและจะมีผลข้างเคียงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอน

มีการไหลเวียนของพลังงานที่กลมกลืนกันซึ่งรวมกันเพื่อสร้างรูปแบบที่เรากำลังรับรู้และเรื่องราวที่กำลังประสบอยู่

จักรวาลทั้งหมดปฏิบัติตามกฎและหลักการบางประการเพื่อให้การทำงานของความซับซ้อนอันไม่มีที่สิ้นสุดเหล่านี้ยังคงดำรงอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระเบียบและพึ่งพาอาศัยกัน

มนุษย์ตัดสินใจมานานแล้วว่าเราจะฝ่าฝืนกฎเหล่านี้ได้ ที่เราสามารถมองข้ามไปได้และยังไม่โดนจับได้และไม่ต้องชดใช้ แต่จากการกระทำเหล่านี้ เราได้สร้างความหายนะให้กับมนุษย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคภัยไข้เจ็บในสมัยของเรา

โรคร้ายเป็นผลสุทธิของการรบกวนความกลมกลืนของการไหลเวียนของพลังงานจักรวาล

ความปั่นป่วนนี้เกิดจากการฝ่าฝืนกฎเหล่านี้อย่างร้ายแรง ซึ่งกระตุ้นโดยความคิด ความรู้สึก หรือการกระทำที่มนุษย์นำมาใช้โดยปราศจากเจตจำนงเสรี

มนุษย์ตั้งแต่เริ่มดำรงอยู่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในแนวคิดเรื่องถูกหรือผิด มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวในโลกที่มีเจตจำนงเสรีและสามารถตัดสินใจได้ว่าเขาอยากจะทำตามเส้นทางแห่งความยุติธรรมหรืออธรรมในเส้นทางแห่งอิสรภาพหรือความเป็นทาส เส้นทางแห่งความรักหรือความเกลียดชัง แน่นอนว่า

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงสัญลักษณ์ แต่ข้อเท็จจริงสำคัญยังคงอยู่ที่มนุษย์มีอิสระและสามารถใช้พลังและความคิดที่สร้างสรรค์หรือทำลายล้างบนโลกใบนี้ได้

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวที่อาจทำลายมนุษย์คนอื่นๆ ได้ เผ่าพันธุ์ของตนเองได้ ซึ่งเป็น การกระทำที่เราไม่พบในสิ่งมีชีวิตอื่น สัตว์ฆ่าเพื่อมีชีวิตอยู่ แต่ไม่เคยทำลายสายพันธุ์ของตัวเอง มนุษย์นอกจากจะทำลายกันและกันแล้ว ยังสามารถทำลายสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ได้อีกด้วย

ดังนั้นจึงเข้าใจได้ง่ายว่ามีเพียงมนุษย์และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาเท่านั้น ที่ตกอยู่ในอันตรายและ ได้รับผลกระทบจากโรคภัยไข้เจ็บ

ไก่ที่ผลิตจำนวนมากและอาศัยอยู่ในโรงงานมักล้มป่วยและต้องการยาปฏิชีวนะอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่ใช่ไก่ที่ อาศัยอยู่อย่างอิสระในธรรมชาติ

ผลลัพธ์ที่ได้คือสัตว์ป่าโดยทั่วไปมีโรคน้อยกว่าสภาพแวดล้อมที่มนุษย์ควบคุมมาก

ดังนั้นข้อสรุปที่ชัดเจนควรเป็นว่ามนุษย์ได้สร้างสถานการณ์ของโรคภัยมากกว่าใครๆ หรือสิ่ง อื่นใดในจักรวาล

ไม่ต้องครางแคลงใจเลยว่ามนุษย์ถูกรบกวนจากการกระทำผิดศีลธรรมของพวกเขา ต่อกฎของจักรวาล หรือ ที่เรียกได้ว่าความกลมเกลียวอันศักดิ์สิทธิ์

ขณะนี้หมอผู้รักษาที่แท้จริงได้รับการเรียกร้องให้ฟื้นฟูความกลมเกลียวอันศักดิ์สิทธิ์ภายในมนุษย์ เพื่อทำลาย ล้างความชั่วร้ายของโรคที่เราได้สร้างและนำมาสู่ตัวเรา

คำถามเกิดขึ้นว่า หมอผู้รักษาเช่นนั้น ควรประสานกับจักรวาลเพื่อทำงานที่สูงส่งเช่นนี้หรือเป็นใครกันแน่ที่ สามารถทำงานนั้นได้

เป็นไปได้ไหมที่จะจินตนาการว่าคำสั่งอันศักดิ์สิทธิ์นี้สามารถฟื้นฟูได้โดยผ่านร่างทรงที่ชั่วร้ายแม้ว่าเขาจะ แกล้งทำเป็นแพทย์ก็ตาม หรือผ่านผู้ที่ใส่ใจผู้อื่นเพียงเล็กน้อยและใส่ใจแต่ตัวเองเท่านั้น

คงเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนที่จะเห็นการแพทย์แผนปัจจุบัน แม้จะดูเหมือนได้ผลดี แต่กลับใช้วิธีที่รุนแรงผ่าน ทางยาเคมี ฮอโมน และการผ่าตัด รวากับว่าความก้าวร้าวของทั้งโลกเป็นตัวหนุนอยู่ในการแพทย์แผน ปัจจุบันเช่นกัน

การแพทย์แผนปัจจุบันโดยการบำบัดผู้ป่วยด้วยยาเคมีกำลังทำลายระบบนิเวศของพิภพเล็ก ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ ทำให้เกิดผลข้างเคียงและอาการเรื้อรัง และส่งต่อปัญหาไปยังอีกระดับที่ ลึกลงไปซึ่งอาจร้ายแรงและน่ากังวลมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่อาจถือว่าพวกเขาเป็นผู้รักษาที่แท้จริงได้ แต่เป็นช่างฝีมือที่แค่ปะผุผนังที่แตกร้าว โดยไม่ สนใจความจริงที่ว่าเมื่อแผ่นดินไหวมาถึง อาคารทั้งหลายจะพังทลายลง ไม่สามารถทนต่อความเครียดของ แรงสั่นสะเทือนได้ ดังนั้นจึงมีผู้รักษาประเภทอื่นเกิดขึ้น

จริงๆ แล้ว ในขณะนี้ การรักษาที่แท้จริงเกือบทั้งหมดเกิดขึ้นนอกการแพทย์แผนปัจจุบัน ผ่านทางโฮมีโอพาธี การฝังเข็ม การรักษาโรคด้วยวิธีนวดกระดูก ฯลฯ หรือแม้แต่โดยคนธรรมดาๆ ด้วยการส่งจ่ายสมุนไพรง่ายๆ หรือแม้แต่โดยวิธีการรักษาโรคด้วยความเชื่อทางศาสนา

นี่คืออีกด้านหนึ่งและความเป็นไปได้ในการพัฒนาอย่างสันติ

ด้วยโฮมีโอพาธี เราได้เข้าสู่อีกมิติหนึ่งของการรักษา โฮมีโอพาธีเป็นการก้าวกระโดดของควอนตัมในวิธีการรักษา ซึ่งเป็นมิติที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง และผมกล้าพูดได้เลยว่า มีลำดับที่สูงกว่าสารเคมีที่ใช้ในแพทย์แผนปัจจุบัน เราได้ก้าวข้ามเวชศาสตร์เคมีที่มีผลร้ายแรงและผลข้างเคียง และเข้าสู่สถานะที่สูงกว่า นั่นก็คือ "พลังงาน" เราได้จัดการควบคุมและจัดการพลังงานเหล่านี้เพื่อต่อสู้กับโรคร้ายไข้เจ็บ

แต่เราต้องระวัง: หากก่อนหน้านี้การแพทย์วัตถุนิยมจำเป็นต้องมีการควบคุม แพทย์ที่บริหารยาเคมีด้วยศีลธรรมหรือจริยธรรมบางอย่าง - ตอนนี้มีมิติใหม่ในการรักษาจำเป็นเชิงบังคับบางอย่างที่ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต และศีลธรรม

เราควรมีผู้รักษาที่เป็นบุรุษของพระเจ้าจริงๆ ไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอกหรืออยู่ในศาสนาใดศาสนาหนึ่ง แต่เป็นคนเคร่งครัดและมีความเกรงกลัวพระเจ้า **ในจิตสำนึก**ส่วนลึกที่สุดของพวกเขา

ทุกวันนี้บุคคลเช่นนี้หาได้ง่าย? หรือโครงสร้างของสังคมเราปฏิเสธหรือกีดกันคนประเภทนี้?

เพื่อที่จะค้นหาเราควรถามคำถามเช่น: จิตสำนึกของเราในปัจจุบันอยู่ในระดับใด?

สูงพอที่จะทำให้นักบำบัดที่แท้จริงมีจิตสำนึกที่สูงขึ้นได้หรือไม่? โครงสร้างทางสังคมและการเมืองในปัจจุบันของเราส่งเสริมการพัฒนาสายพันธุ์มนุษย์ที่มีจิตวิญญาณสูงขึ้นหรือ ในทางตรงกันข้ามคือไม่มี?

แน่นอนว่ามีความต้องการระดับโลกสำหรับบุคคลซึ่งนอกจากมีความสามารถในการรักษาแล้วควรมีลักษณะเคร่งทางศาสนาโดยธรรมชาติเช่นกัน

แต่ก่อนที่เราจะตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการแพทย์กับศาสนา และพยายามดูว่ากิจกรรมที่สำคัญทั้ง 2 ประการของจิตใจและจิตวิญญาณของมนุษย์ควรจะอยู่ร่วมกันภายในตัวบุคคลนั้นเสียก่อน ผมคิดว่าเราควรพิจารณาภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับศีลธรรมและ สภาพทางจิตวิญญาณ โลกของเราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

เมื่อนั้นเราจึงจะสามารถตรวจสอบบทบาทของศาสนาในด้านการแพทย์ได้ ไม่ว่ากิจกรรมทั้งสองนี้ วิทยาศาสตร์และศาสนาจะเชื่อมโยงกันและอยู่ร่วมกันภายในบุคคลเดียวกัน หรือไม่ว่าจะแยกจากกันให้ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อไม่ให้ความคิดหรือความรู้สึกทางศาสนาเป็นอุปสรรคต่อสิ่งที่เรียกว่า "ความก้าวหน้า" ในทางการแพทย์

ผมแน่ใจว่าคนส่วนใหญ่ที่มารวมตัวกันที่นี่ในวันนี้เชื่อหรือต้องการเชื่อว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำพันธกิจการรักษาควรเป็นคนเคร่งศาสนา คนที่มีศรัทธาต่อศาสนาอย่างแรงกล้า คนของพระเจ้าด้วย พวกเขาควรเป็น

เหมือนผู้ริเริ่มทำจิตวิญญาณให้สูงขึ้นในสมัยโบราณ เพราะในช่วงเวลานี้จิตวิญญาณและการแพทย์เป็นหน้าที่สองประการที่แยกกันไม่ออก

ผมอยากจะทำให้ชัดเจนว่าผมก็มีปณิธานแบบเดียวกัน เพื่อจะเห็นโลกทั้งใบมีสภาวะจิตวิญญาณที่ดีกว่า ที่เราพบอยู่ทุกวันนี้ และการแพทย์ไม่ควรแยกออกจากความรู้สึกและความคิดทางศาสนาและศีลธรรม

ผมอยากเห็นการแสวงหาประโยชน์จำนวนมหาศาลที่เกิดขึ้นจากคนสูคนผ่าน 'ยา' สิ้นสุดลง และความปรารถนาของคนป่วยที่จะฟื้นฟูสุขภาพที่สูญเสียไป ไม่ใช่เรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์เชิงรุกซึ่งส่วนใหญ่โดยบริษัทยาอีกต่อไป

แต่เพื่อที่จะมีสภาวะเช่นนั้น ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า การเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกเป็นสิ่งจำเป็น

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปได้หรือไม่?

เรามาดูกันว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร

เราทุกคนคุ้นเคยกับแนวคิดทั่วไปและค่อนข้างเป็นนามธรรมที่ว่า มีสิ่งเช่นจิตสำนึกของพิภพโลก

แต่เป็นเรื่องยากมากอยู่แล้วที่จะนิยามคำว่าจิตสำนึก ไม่ต้องพูดถึงการแสดงออกจิตสำนึกของพิภพโลกเลย

ผมจึงจะพยายามให้คำจำกัดความสั้นๆ **จิตสำนึกคือระดับที่เราแต่ละคนมีส่วนร่วมในการทำความเข้าใจความจริงเชิงภาวีสัย** ไม่มีใครมีความจริงที่สมบูรณ์ แต่เราแต่ละคนมีส่วนร่วมในระดับที่สัมพันธ์กับความจริง ยิ่งเราเข้าใจลึกซึ้งความเข้าใจใน**ความจริงเชิงภาวีสัย**มากเท่าใด จิตสำนึกที่เราจะมีก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

ระดับจิตสำนึกของแต่ละบุคคลที่เราแต่ละคนมี ความเข้าใจในความจริง รูปร่าง และการสร้าง - รวมกัน - **จิตสำนึกของพิภพโลก มันเป็นผลลัพธ์โดยรวมของระดับจิตสำนึกของเราแต่ละคน**

ผมจะยกตัวอย่าง: ถ้ายกตัวอย่าง **ทุกคนในโลก**นี้เห็นพ้องกันว่าควรกำจัดสัตว์ทั้งหมดหรือต้นไม้ป่าทั้งหมด ความเชื่อนี้จะแข็งแกร่งมากและจะประกอบขึ้นเป็นส่วนหนึ่งที่มีนัยของจิตสำนึกของพิภพโลกของเรา ดังนั้นการกระทำของเรา จะถูกชี้นำไปตามนั้น

แต่หากไม่ใช่ทุกคน แต่คนส่วนใหญ่ คิดในลักษณะนี้ จิตสำนึกของพิภพโลกก็จะถูกสร้างขึ้นตามนั้นอีกครั้ง แต่ไม่ทรงพลังหรือมั่นคงเท่า หากทุกคนเชื่อว่ายาเสพติดที่ผิดกฎหมายเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราและควรถูกกฎหมาย ก็ไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งไม่ให้เกิดขึ้นได้

แต่หากมีคนมากพอที่จะต่อต้านแนวคิดดังกล่าว การตัดสินใจก็จะแตกต่างออกไป อีกตัวอย่างหนึ่งคือ หากผู้คนรู้สึกเกลียดชังซึ่งกันและกัน จิตสำนึกของพิภพโลกก็จะเป็นความอาฆาตพยาบาทและความเกลียดชัง มีช่วงหนึ่งที่ผู้คนถูกผลักดันให้เชื่อว่าลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นตัวแทนของความชั่วร้ายครั้งใหญ่ และควรกำจัดให้สิ้นซากแม้จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ ในขณะที่โลกคอมมิวนิสต์เชื่อว่าระบบทุนนิยมเป็นผู้ร้ายที่ดูดเลือดคนงานจริงๆ และพวกเขาควรจะถูกกำจัดด้วยวิธีที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง . ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าสื่อสามารถกำหนดจิตสำนึกทั่วไปได้อย่างไร และผลที่ตามมาอันเลวร้ายที่เราจะต้องเผชิญ ในกรณีที่มีคนไม่

เพียงพอที่จะหยุดยั้งการตัดสินใจดังกล่าว โดยการชักจูงผู้คนผ่านสภาวะจิตสำนึกที่สูงขึ้นซึ่งสร้างความสมดุลให้กับสถานการณ์และ การทำลายล้างครั้งสุดท้ายถูกหลีกเลี่ยงได้...

ดังนั้น หากบุคคลไม่ก็คนหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอำนาจทางการเงินในการบงการและชี้นำสื่อเพื่อกำหนดจิตสำนึกของพิภพโลกในแบบที่พวกเขาชอบ พวกเขาจะสามารถครองโลกได้อย่างแท้จริง

การทดลองที่คล้ายกันจำนวนเล็กน้อยเกิดขึ้นผ่านการรณรงค์โฆษณาชวนเชื่อของระบอบฟาสซิสต์ของฮิตเลอร์ ซึ่งโชคดีที่ไม่มีอำนาจสื่อของโลกที่มีอิทธิพลต่อคนทั้งโลกในขณะนั้น

ทุกวันนี้ เรากำลังตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงจากสิ่งเดียวกันนี้ที่เกิดขึ้นในรูปแบบที่ลึกซึ้งกว่านั้นโดยกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจทางการเงินกลุ่มใหม่ ไม่ว่าจะเป็นชาวกรีก เยอรมัน อเมริกัน หรือยิว ซึ่งสามารถครอบงำสื่อทั่วโลกด้วยการโฆษณาชวนเชื่อของพวกเขา

ถ้าเราอยากจะมีภาพรวมคร่าวๆ ของจิตสำนึกส่วนรวมที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งบังเอิญถูกสื่อกำหนดขึ้นเป็นส่วนใหญ่ เราก็ต้องดูแต่ข่าวและภาพที่ส่งออกทางรายการ ทีวี หนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ วิทยุ ฯลฯ สิ่งที่เราพบเห็นผ่านสื่อก็คือโลกนี้เต็มไปด้วยสงคราม การฆาตกรรม อาชญากรรมทุกประเภท การแข่งขัน และข้อมูลที่ผิดๆ ผลลัพธ์สุดท้ายของความโหดร้ายเหล่านี้ก็คือ บุคคลนั้นมีความรู้สึกว้าวุ่นเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดในโลกที่ไม่เป็นมิตรเช่นนั้นได้ จะต้องได้รับการปกป้องอย่างต่อเนื่อง **ดังนั้นเขาจึงต้องฆ่าก่อนที่จะถูกฆ่าด้วย**

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันในทุกระดับของสังคมของเรา ระหว่างบุคคล ระหว่างครอบครัว ระหว่างบริษัท ระหว่างกลุ่มคน และระหว่างชาติ

ภาพรวมที่ฉายจิตสำนึกของเราเองผ่านสื่อทุกวันนี้น่าเศร้า รวากับไม่มีอะไรสูงส่ง ไม่มีอะไรถูก ไม่มีแรงบันดาลใจหรือกำลังใจใดๆ เกิดขึ้นในโลก หากสื่อส่งเสริมกิจกรรมของพิภพโลกด้านนี้ คุณจะมั่นใจได้เลยว่าภาพของโลกจะแตกต่างกันออกไป

Not that the planet does not have at all times its forces of goodness, of justice, its spiritual peers with love and wisdom, its real religious people and its saints, but such people are hidden away and stay away from the planet's media, therefore their immediate or direct influence on the masses is necessarily minimized. ไม่ใช่ว่าโลกไม่มีพลังแห่งความดี ความยุติธรรม เพื่อนร่วมทางจิตวิญญาณที่มีความรักและสติปัญญา ผู้คนที่นับถือศาสนาที่แท้จริงและนักบุญอยู่เลย แต่คนเหล่านี้ซ่อนตัวอยู่และอยู่ห่างจากสื่อของโลก ดังนั้นอิทธิพลของพวกเขาต่อมวลชนอย่างฉับพลันหรือโดยตรงก็ต้องมีน้อยมาก

หากไม่มีบุคคลใดที่สามารถต้านทานพลังของสื่อในปัจจุบันได้ โลกทั้งใบคงลุกเป็นไฟในเวลานี้ บรรดาผู้ที่เข้าใจและต่อต้าน จะสร้างสมดุลให้กับกิจกรรมที่ชั่วร้าย ซึ่งมีแนวโน้มจะหลอหลอมจิตสำนึกของพิภพโลกในทางลบ

จิตสำนึกนี้ไม่เคยคงที่ แต่จะเคลื่อนขึ้นหรือลงตลอดเวลา และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละวัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นเส้นตรงเกือบตลอดเวลา แต่หัน ไตนั้นก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมากในการกระโดดควอนตัมซึ่งปรากฏเป็นสภาวะใหม่ของจิตสำนึกที่ก้าวข้ามอดีต

การปรากฏจิตใต้สำนึกของพิภพโลก

ผมเชื่อว่าในขณะนี้ พิภพโลกเรากำลังผ่านช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในประวัติศาสตร์ทางจิตวิญญาณ ดังนั้นพลังด้านลบจึงอยู่เหนือเราและมีอำนาจบงการ

ดังนั้นคุณภาพของความคิดและความรู้สึกที่แสดงออกมาในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้ จึงรวมกันเป็นคุณภาพเชิงลบของจิตสำนึกพิภพโลกของเรา ที่เรากำลังประสบอยู่ทุกวันนี้ และยังส่งสัญญาณถึงระดับของความจริงหรือภาพลวงตาที่เราอาศัยอยู่เป็นทั้งเผ่าพันธุ์

ผมจะอธิบายต่อจากนี้ว่าผมหมายถึงอะไร:

วันนี้ผมอยากจะแนะนำแนวคิดที่ว่าด้วยพิภพโลกโดยรวม นอกจากจิตสำนึกของพิภพโลกนั้น ก็มี**จิตใต้สำนึกของพิภพโลก**เช่นกัน และมี**จิตสำนึกที่มากเกินไปของพิภพโลก**ด้วย หากเราพยายามที่จะสัมผัสถึงแง่มุมเชิงปฏิบัติของแนวคิดดังกล่าวและพยายามสำรวจกลไกของการกำเนิด**จิตใต้สำนึกของพิภพโลก**ดังกล่าว ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร อิทธิพลที่พวกมันมีต่อชีวิตประจำวันของเราคืออะไร เราจะแกะรอยพวกมันได้อย่างไร บางทีเราอาจจะหาต้นกำเนิดของมันได้ และวิธีที่สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเรา

แน่นอนว่าการสืบสวนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย และจะเหนื่อยไม่ได้ในการพูดคุยเรื่องนี้ แต่ผมจะพยายามสรุปแนวคิดหลักของผม

เป็นความจริงอย่างแน่นอนและชัดเจนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของเราในปัจจุบันส่วนใหญ่มาจากแนวคิดและการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในองค์กรลับและจากศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองที่**ไม่ปรากฏชัดหรือไม่เปิดกว้าง**

ศูนย์เหล่านี้คือที่ใดบ้าง?

1. ขณะนี้มีคนหลายแสนคนหรือหลายล้านคนที่ทำงานในหน่วยสืบราชการลับและองค์กรต่างๆ เช่น *CIA, Mossad, KGB...* ฯลฯ เป็นต้น ทุกประเทศพยายามจัดตั้งศูนย์กลางของข้อมูลและอำนาจเหล่านี้้อย่างลับๆ และทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เราสามารถจินตนาการได้อย่างง่ายดายถึงประเภทของคนที่เข้าร่วมองค์กรดังกล่าวที่มีปมด้อย ไร้ประสิทธิภาพและมีข้อบกพร่อง แต่ยังกระหายอำนาจส่วนบุคคล ความกระหายที่จะครอบงำผู้อื่น แสวงหาผลประโยชน์จากผู้อื่น ใช้อำนาจเหนือผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงคุณค่าของมนุษย์โดยสิ้นเชิง แต่ด้วยความหน้าซื่อใจคดอย่างแรง พวกเขาจะอ้างว่าสิ่งที่พวกเขาทำอยู่นั้นเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นและเพื่อประโยชน์ของประเทศของพวกเขา

เราสามารถจินตนาการถึงรูปแบบของการตัดสินใจที่บุคคลดังกล่าวสามารถทำได้

ความจริงก็คือบุคคลเหล่านี้ทำงานเพื่อผลประโยชน์ทางวัตถุเท่านั้น พวกเขาให้บริการผลประโยชน์ของกลุ่มผู้นำกลุ่มเล็กๆ ที่มีสิทธิพิเศษ โดยไม่สนใจประเด็นเร่งด่วนในวงกว้างที่โลกกำลังเผชิญอยู่

.สิ่งเหล่านี้เป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจเช่น "ให้เราทำลายศัตรูของเรา" "ให้เราแบ่งประเทศใหญ่ ๆ ออกเป็นประเทศเล็ก ๆ เพื่อให้เราควบคุมพวกเขาได้ง่ายขึ้นและกลืนพวกเขาในที่สุด ฯลฯ ฯลฯ "

People are sitting around a table usually in the basement of a government building -to be symbolic- and openly discussing these ideas.

ผู้คนมักจะนั่งอยู่รอบโต๊ะซึ่งมักจะอยู่ที่ชั้นใต้ดินของอาคารของรัฐบาล เพื่อเป็นสัญลักษณ์ และอภิปรายแนวคิดเหล่านี้อย่างเปิดเผย ในนามของชาตินิยมไม่เปิดเผยชื่อ พวกเขาพร้อมที่จะวางแผนและดำเนินการอาชญากรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด การฆาตกรรมหมู่ สงคราม บางครั้งการวางแผนกำจัดคนทั้งชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ทุกคนได้ลิ้มรสผลของการช้อมครั้งแรกของฮิตเลอร์ พวกเขาคือผู้ที่สร้างความเกลียดชังชาตินิยมของประเทศหนึ่งต่ออีกประเทศหนึ่ง และยินดีเมื่อพวกเขาสามารถนำสองชาติหรือแม้แต่สองกลุ่มชาติพันธุ์เข้าสู่ความขัดแย้งและสงคราม คุณสามารถจินตนาการถึงระดับจิตสำนึกที่ผู้คนดังกล่าวมี แต่ทัศนคติและการตัดสินใจของพวกเขายังมีความสำคัญและเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เพราะแผนพวกนั้นจะถูกย่นไปยังศูนย์กลางของสำนักงานบริหารในรัฐบาล

โชคดีที่การกระทำดังกล่าวเปิดเผยออกมาเป็นบางครั้งบางคราวโดยการสารภาพบาปแบบเดียวกับที่คนจิตไม่สมดุลมีภาวะวิกฤตทางจิตใจหลังจากทำผิดมาระยะหนึ่งแล้วไปพบพระสงฆ์หรือจิตแพทย์เพื่อ สารภาพบาปหรือปรับทุกข์หรือ สารภาพความผิดของเขา

บางครั้งก็มีเสียงที่กล้าหาญจากชายคนหนึ่งในองค์กรลับเหล่านี้ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อเปิดเผยและประณามการกระทำดังกล่าว ซึ่งมักจะเสียงชีวิตของเขาเอง - เผยให้เห็นให้เราทราบถึงการปฏิบัติที่น่าตกใจ การตัดสินใจที่บ้าคลั่ง และการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นและ ดำเนินการในห้องใต้ดินเหล่านี้ ของจิตสำนึกของมนุษย์ ความบ้าคลั่งที่เกิดขึ้นในองค์กรดังกล่าวในส่วนลึกของสังคมของเรา แต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสามารถทำอะไรกับมันได้

พวกเขาเข้าไปสู่ระดับจิตสำนึกของพิภพโลกของเรา ผ่านทางคำสารภาพของพวกเขา การรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในระดับความซำซำและความลับของจิตใต้สำนึกของพิภพโลก

2. กิจกรรมเชิงลบโดยรวมกลุ่มที่สองในระดับเหล่านี้คือกลุ่มมาเฟียของประเทศและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ การจัดการกับกลุ่มอาชญากร ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย การค้าอาวุธ ฯลฯ ; กิจกรรมทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในระดับจิตใต้สำนึกอันซำซำของสังคมของเรา ทุกคนรู้ว่าคนประเภทไหนที่จะเข้าร่วมสังคมแบบนั้น ไม่จำเป็นต้องมีบุคคลลักษณะเฉพาะ ทุกคนรู้ดีถึงผลกระทบที่องค์กรดังกล่าวใช้ในชีวิตประจำวันของเรา ในระดับจิตสำนึกของเรา คุณเพียงแค่ต้องดูข่าว และ ภาพยนตร์โทรทัศน์เท่านั้นถึงจะเข้าใจถึงอิทธิพลของพวกเขา

3. กลุ่มที่สามซึ่งแข็งแกร่งที่สุด คือกลุ่มมหาเศรษฐีที่ตัดสินใจเรื่องเศรษฐกิจโลกที่สำคัญ แต่เป็นความลับ และพวกเขาไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยการเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่น แต่ด้วยความโลภและอำนาจ

4. กิจกรรมอื่นๆ ทั้งหมดที่เราเรียกว่าโลกใต้ดิน

กลุ่มคนเหล่านี้ก่อตัวเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าแก่นของจิตใต้สำนึกของพิภพโลกอันซำซำของเรา มันซำซำ เป็นดำนลับ และมีพลังมาก เพราะพวกเขามีวิธีที่จะฉายภาพและกำหนดเจตจำนงของพวกเขา

สิ่งเหล่านี้คือศูนย์กลางที่เพาะพันธุ์ความซำซำร้ายทั้งหมดซึ่งเติบโตในส่วนลึกของจิตใต้สำนึกของประเทศต่างๆ และในที่สุดก็ปรากฏขึ้นและมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเรา โดยผ่านการควบคุมของสื่อ

สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือการได้เห็นหน่วยสืบราชการลับเหล่านี้รายงานไปยังศูนย์การตัดสินใจของรัฐบาลอย่างไร มีอิทธิพลและชี้แนะการตัดสินใจและการดำเนินการของรัฐบาลต่างๆ อย่างไร

เรามาดูกันว่าระดับจิตสำนึกของพิภพโลกในระดับต่อไปเกิดขึ้นได้อย่างไร และระดับจิตใต้สำนึกได้รับอิทธิพลอย่างไร

ระดับจิตสำนึกของภาครัฐร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ ผู้นำทางความคิด สื่อมวลชน และจนถึงระดับพลเรือนกลุ่มสุดท้ายเมื่อพิจารณารวมกัน สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดจิตสำนึกของพิภพโลกในชีวิตประจำวันในยุคของเรา

เราทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกนี้ ทุกคนมีความรับผิดชอบไม่มากนักน้อย เนื่องจากเรามีอิสระในการเลือก เราเลือกที่จะทำถูกหรือผิด เมื่อเราเลือกที่จะทำลายหุ้นส่วนของเราเพื่อเอางานของเขา เมื่อเราเลือกที่จะเพิกเฉยต่อความทุกข์ทรมานของคนซำซำๆ และแสวงหาแต่ความสุขของเราเท่านั้น เมื่อเราเลือกที่จะก้าว

ข้ามศพเพื่อที่จะได้มั่งคั่งมหาศาล เรากำลังมีส่วนร่วมในการจัดรูปแบบและปรับรูปร่างใหม่โดยการกระทำในชีวิตประจำวันเหล่านี้เพื่อจิตสำนึกของพิภพโลกของเรา

ไม่มีใครได้รับการยกเว้นจากความรับผิดชอบในการสร้างนรกบนโลกใบนี้

ทำไมหรือ? เพราะเราทุกคนมีส่วนร่วมในแนวทางปฏิบัติดังกล่าวหรือคล้ายกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง พวกเราล้วนเป็นหนึ่ง; เราเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายขนาดใหญ่ที่ระดับจิตใต้สำนึกมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันที่มีสติของเรา

การก่อตัวของจิตสำนึกที่มากเกินไปของพิภพโลกที่จะก้าวข้ามสถานการณ์ปัจจุบัน

ความหวังของเราในฐานะพิภพโลกก็คือ บุคคลที่พัฒนาแล้วจำนวนเพียงพอจะมีจิตสำนึกในระดับสูง สูงถึงจุดวิกฤติที่จำเป็นเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง การกระโดดควอนตัมในจิตสำนึกทั่วไป และผลที่ตามมาก็คือ จิตสำนึกที่มากเกินไปของพิภพโลก ซึ่งจะอยู่เหนือสถานการณ์ปัจจุบันโดยสิ้นเชิง

.ผมเชื่อว่าสภาวะจิตสำนึกที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นกำลังก่อตัวอย่างรวดเร็วในขณะนี้ แม้ว่าภายนอกจะดูตรงกันข้ามก็ตาม

มีบุคคลที่ทำงานเงียบๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้

จนถึงขณะนี้ เรารู้ว่าโดยพื้นฐานแล้วกิจกรรมของจิตใฝ่มนุษย์มีห้าด้าน และแต่ละบุคคลสามารถเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งได้

ด้านเหล่านี้คือ:

1. ด้านวิทยาศาสตร์
2. ด้านศิลปะ
3. ด้านเกี่ยวกับปรัชญา
4. ด้านศาสนา

5. ด้านสิ่งลึกลับเหนือธรรมชาติ

ความหวังของเราก็คือ บุคคลจำนวนมากพอที่จะตระหนักและรวมคุณสมบัติเหล่านี้ของศักยภาพของมนุษย์ไว้ในตัวพวกเขาเอง

แม้กระทั่งเมื่อสามสิบปีที่แล้ว แต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่แตกต่างกันต่างก็**เผชิญหน้ากัน** โดยแต่ละกลุ่มเชื่อว่ามิปรมัตถ์ นักวิทยาศาสตร์จะ**ไม่**นั่งคุยกับคน**เคร่งศาสนา**นับประสาอะไรกับเรื่องลึกลับ ผู้ที่นับถือศาสนาต้องเผชิญหน้ากับนักปรัชญาหรือนักวิทยาศาสตร์ ศิลปินเป็นกลุ่มที่เปิดกว้างมากที่สุดในบรรดากลุ่มทั้งหมด แต่มีเพียงไม่กี่กลุ่มเท่านั้นที่เอาจริงเอาจังกับกลุ่มเหล่านี้ เป็นต้น การพบคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ทั้งหมดในคนเดียวซึ่งเกิดขึ้นนานๆ ครั้งและถึงแม้จะเป็นเรื่องยากมากที่จะยอมรับพวกเขาได้ สำหรับ “เสียงอึกทึก” ที่สับสนซึ่งเคยเป็นและยังคงถูกสร้างขึ้นโดยสื่อที่ส่งเสริมคนส่วนใหญ่ที่ไม่มีสาระ ก้าวร้าว คนหน้าซื่อใจคดและผิดศีลธรรม

ในยุคสมัยของเราดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด กระแสกำลังพัฒนาไปสู่การยอมรับซึ่งกันและกัน เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่**การรวมกิจกรรมทั้งหมดเหล่านี้ไว้ภายในบุคคลคนเดียวกัน** บุคคลรูปแบบใหม่ *New Man/Woman* จะเป็นคนที่รักดนตรีและละคร แต่ในขณะที่เดียวกันก็ทุ่มเทให้กับการค้นคว้าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของเธอ/ของเขา แต่ยังสนใจในประเด็นที่กว้างขึ้นของชีวิตด้วย (ด้านปรัชญา) ผู้ที่จะไม่เพียงแต่เชื่อในพระเจ้า (ด้านศาสนา) แต่จะพยายามเป็นหนึ่งในเดียวกันอย่างแท้จริงกับพระองค์ (ด้านลึกลับ)

รูปแบบส่วนบุคคลประเภทนี้ในขณะนี้ก็เป็นกระแสใต้น้ำ แม้จะยังไม่ชัดเจนนัก แต่ก็แนวโน้มที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่ง สิ่งสำคัญคือบุคคลใหม่นี้ปรากฏตัวขึ้นโดยธรรมชาติ เป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติต่อความชั่วร้ายในปัจจุบัน โดยไม่ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยใครหรือประเทศใดๆ แต่ได้รับการชี้นำด้วยจิตสำนึกเท่านั้น

คนเช่นนี้ หากเป็นนักวิทยาศาสตร์ พวกเขาจะชื่นชมศิลปะได้ พวกเขาจะไม่ปฏิเสธคุณค่าของศาสนาหรือปรัชญา และจะพยายามติดต่อกับพระเจ้าโดยตรง แต่จะเข้าใจถึงคุณค่าของการทำงานสำหรับทุกๆ ร่างที่ถูกกระตุ้นในขอบเขตความมุนะของมนุษย์ที่แตกต่างกัน

ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาประเทเหล่านี้ได้แยกจากกัน ตัดการเชื่อมต่อการทำงานที่แตกต่างกันของจิตใจมนุษย์ และผลที่ตามมาก็คือ เราได้สร้างโลกแห่งโรคจิตเภทที่ต่อสู้กันเอง เพื่อแย่งชิงพื้นที่ เพื่อเงิน เพื่อแนวความคิด และเพื่อศาสนา ต่อสู้เพื่อยึดยึดสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องให้ผู้อื่น

รัฐบาลในปัจจุบันไม่ได้เป็นอิสระ แต่ได้รับอิทธิพลจากรายงานของหน่วยสืบราชการลับซึ่งในทางกลับกันพวกเขาถูกขับเคลื่อนและชี้นำโดยผู้มีอำนาจทางการเงิน รัฐบาลเหล่านี้ก่อตั้งขึ้นโดยบุคคลที่มีความทะเยอทะยานแต่ก้าวร้าว ซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในความมึนเมาแห่งความสำเร็จที่ไม่จีรัง

จริงๆ แล้วพวกเขากำลังสับสน และด้วยแรงผลักดันที่จะอยู่ในอำนาจ ยอมจำนนต่อแรงกดดันและสูญเสียสติสัมปชัญญะที่ค่อนข้างมีน้อยของพวกเขาสูญเสียการมีส่วนร่วมในสังคม

หลังจากการสูญเสียครั้งนี้ พวกเขาไม่สามารถเป็นผู้นำได้อีกต่อไป แม้ว่าอาจจะยังติดอยู่ว่าพวกเขาเป็น พวกเขาทาสของความทะเยอทะยาน

โชคดีที่ภาวะผู้นำที่แท้จริงที่กำลังเกิดขึ้น กำลังเข้าใจถึงความจำเป็นในการมีทัศนคติที่เป็นหนึ่งเดียว คือ ความเข้าใจถึงความจำเป็นที่นักวิทยาศาสตร์หรือหมอฟุ้รักษาจะต้องเป็นคนของพระเจ้า เช่นเดียวกับคนของพระเจ้าที่จะขึ้นชมบทบาทของ วิทยาศาสตร์ ปรัชญาและศิลปะ

ผมแน่ใจว่าคุณทุก คนเข้าใจว่าผมกำลังพูดถึงโลกาภิวัตน์ แต่เป็นประเภทที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากที่สื่อและ ผู้นำทางการเงินในยุคของเราส่งเสริม

ผมแน่ใจว่าคุณสังเกตเห็นว่าผมละเว้นกิจกรรมของมนุษย์ในเชิงพาณิชย์และธุรกิจอย่างหนึ่งหรืออย่างอื่น ซึ่ง สะสมอำนาจทางการเงินเพื่อความเห็นแก่ตัว ผมถือว่าแนวโน้มของจิตใจมนุษย์นี้เป็นแนวโน้มที่ชั่วร้ายในแก่นแท้ของมัน แนวโน้มที่จะลดลงมากขึ้นเรื่อยๆ และกำลังออกไปในที่สุด เนื่องจากมนุษย์ชาติจะก้าวไปสู่สภาวะ จิตสำนึกที่สูงขึ้น

สิ่งที่ผมพูดคือโลกกำลังเตรียมพร้อมสำหรับโลกาภิวัตน์แห่งความยุติธรรม อีสรภาพ ความเสมอภาค ความ อดทนต่อรากฐานและประเพณีของทุกคน โลกาภิวัตน์ที่มีความหมายอันดีต่อกัน โอกาสที่เท่าเทียมกัน โลกาภิวัตน์แห่งความจริง การรับรู้ทางจิตวิญญาณและความเป็นอยู่ที่ดี

ผมแน่ใจว่าคุณกำลังคิดว่านี่คือแดนซีวี่ไลซ์ แต่ผมสามารถคาดการณ์ได้ว่าผู้นำที่แท้จริงจำนวนมากกำลัง เตรียมศักราชใหม่สำหรับมนุษย์ที่แท้จริงอย่างเงียบๆ

นอกเหนือจากผู้นำเหล่านี้แล้ว ยังมีการตระหนักรู้ที่แพร่กระจายอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้คนนับล้านที่เบื่อ หน่ายกับความโหดร้าย การผิดศีลธรรม และอาชญากรรม และกำลังทุ่มเทความพยายามและพลังงานทั้งหมด ในการแสวงหาคุณค่าที่แท้จริงและความสุขที่แท้จริง โลกกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จากสภาวะปัจจุบันของจิตสำนึก ไปสู่การก้าวกระโดดควอนตัมที่จะก้าวข้ามสภาวะนี้

ปัจจุบันสิ่งที่โลกาภิวัตน์ส่งเสริมนั้นตรงกันข้ามกับแนวคิดดังกล่าวโดยสิ้นเชิง คือการตกเป็นทาสของคนส่วนใหญ่ต่อคนเพียงไม่กี่คนและคนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก ที่ต้องการเปลี่ยนเราให้กลายเป็นลูกค้ำที่ไร้สมอง แนวคิดของพวกเขาคือเราไม่ควรมึร่ากเหง้า เราไม่ควรมึศีลธรรมหรือประเพณี เราทุกคนควรผ่านเครื่องจักร บดเนื้อและออกมาเป็นคนจนเท่าๆ กัน โง่เท่าๆ กัน เชื้อฟังกพอๆ กัน ที่ซึ่งความยุติธรรมถูกบังคับใช้โดยผู้มี อำนาจเพียงไม่กี่คน เสรีภาพจะได้รับอนุญาตตราบเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของพวกเขา และเราทุกคน จะได้รับอนุญาตให้รักษาเฉพาะความต้องการและความโลภที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ทางวัตถุที่พวกเขาคิดว่าดี สำหรับเรามากขึ้นเรื่อยๆ

รัฐบาลของประเทศใดๆ ที่จะแสดงการต่อต้านแผนโลกาภิวัตน์เพียงน้อยนิดจะถูกเรียกว่าเป็นพวกฟาสซิสต์ ระบบการปกครองที่รัฐมีอำนาจทุกอย่าง เบ็ดเสร็จเด็ดขาด แบ่งแยกเชื้อชาติ หรือเผด็จการ และจะถูกทำลาย ล้างในนามของ "ศีลธรรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อย" ด้วยวิธีการร้ายกาจของการทุตที่ละเอียดอ่อนแต่ คดคาม หรือโดยการรุกราน และสงคราม ในขณะที่ผู้รุกรานและผู้ปราบปรามตัวจริงยังคงมึอิสระที่จะดำเนิน "งานที่ผิดศีลธรรม" ต่อไปได้ สิ่งสำคัญสำหรับพวกเขาคือการขายเครื่องจักรทำลายล้างรุ่นสุดท้ายที่เตรียมไว้ แล้ว ซึ่งก็คือยุเรเนียมที่หมดสภาพในขณะนี้ สร้างความหวาดกลัวและความกลัวให้กับผู้ที่ยังกล้าต่อต้าน ความมยุติธรรม ความแข็งกระด้าง ความผิดทางอาญา ดูสิ่งทีพวกเขา ทำในอิรักและโคสโซโว - มหาอำนาจ ในยุคของเราโดยลึ้มไปว่าเราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าองค์เดียวกัน

If the decisions were left entirely to these dark levels of activities, the destruction of the human race would be only a matter of time, and not a

very long one. But as I said I hope that the emergence of the New Human Beings could not be stopped from manifesting peace and health to the planet. หากการตัดสินใจทั้งหมดตกเป็นของกิจกรรมระดับชั่วช้าเหล่านี้ การทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์จะเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้น และไม่นานนัก แต่อย่างที่ผมกล่าวไปแล้ว ผมหวังว่าการเกิดขึ้นของมัตตัยใหม่ไม่สามารถหยุดยั้งไม่ให้แสดงสันติภาพและสุขภาพที่ดีแก่โลกได้